



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณราคาของเทศบาล (ปร. ๔, ปร. ๕, ปร.๖) และตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ของกรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ ๑๒๒๑๐๒๐ ๓๑๑๑๐๔๕ ๕๑๒๐๐๓ ๙๑๑๐๐๑ ๙๑๑๐๓๒ ๙๑๑๐๓๓ ๙๑๑๐๐๖ และ ๙๒๑๐๐๑ ราคาโดยรวมทั้งสิ้น ๔,๑๓๖,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยเบิกจ่ายจากจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ำ (ก่อสร้างระบบประปา)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ และต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔ เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลวังศาลา
- ๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลวังศาลา ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้
- ๖ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลตำบลวังศาลาเชื่อถือ โดยมีผลงานโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของงานโครงการ

/ ๗. นิติบุคคล....

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือจะมอบผู้หนึ่งผู้ใดไปดูแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย และให้ถือเสมือนได้ดูด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างเทศบาลจะถือว่าทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดในการก่อสร้างทุกประการ เมื่อมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อ เทศบาลตำบลวังศาลาไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข่าวจัดซื้อ/จ้างอำเภอท่าม่วง ชั้น ๒ และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างฯ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๔๕๙-๓๒๔๑-๒ ต่อ ๒๐๖ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.wangsala.com และ <http://www.gprocurement.go.th>

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลจ้างฯ โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ จำนวนร้อยละห้าของงานจ้างครั้งนี้ สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบที่ระบุในเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๖ (๑)

ต้องมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลวังศาลา ถ้าการนำเช็คเข้าฝากธนาคารจะต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือถูกหักค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารนวดเพื่อสุขภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 8
จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารนวดเพื่อสุขภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๘ โดยมีขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด เลขที่ ๓/๒๕๕๘ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ และต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลวังศาลา
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลวังศาลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างฯ ครั้งนี้
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลวังศาลาเชื่อถือ โดยมีผลงานโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของงานโครงการ

/๗. บุคคล....

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือจะมอบผู้หนึ่งผู้ใดไปดูแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย และให้ถือเสมือนได้ดูด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างเทศบาลจะถือว่าทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดในการก่อสร้างทุกประการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลังเทศบาลตำบลวังศาลา และในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อ/จ้างอำเภอท่าม่วง ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อ/จ้างอำเภอท่าม่วง ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอซื้อแบบฟอร์มใบเสนอราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๔๕๙ - ๓๒๔๑ - ๒ ต่อ ๒๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา